



ข้าวเด่นประจำสัปดาห์

สคต.กรุงจาการ์ตา อินโดนีเซีย

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2566

ราคาข้าวอินโดนีเซียพุ่งสูงต่อเนื่องแตะ 16,000 รูเปียต่อกก.



คนงานคัดแยกข้าวที่ตลาด Cipinang Rice Main Market กรุงจาการ์ตา วันพฤหัสบดี

<https://katadata.co.id/tiakomalasari/berita/63fde08f9693f/terus-meroket-harga-beras-medium-melonjak-capai-rp-16000-per-kg>

February, 2 2023

ราคาข้าวคุณภาพปานกลางในจาการ์ตาพุ่งสูงถึง 16,000 รูเปียต่อกก. เกือบสองเท่าของราคาขายปลีกสูงสุด (HET) ที่กระทรวงการค้ากำหนดไว้ที่ 9,450 รูเปียต่อกก. จากการตรวจสอบโดย Katadata.co.id ที่ตลาด Pondok Labu ทางใต้ของจาการ์ตาในวันอังคาร (28/2) ราคาข้าวคุณภาพปานกลางอยู่ที่กิโลกรัมละ

Thai Trade Center, Jakarta

Page 1

Disclaimer: ข้อมูลต่างๆที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจเท่านั้น โดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณกรุงจาการ์ตา จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มีบุคคลนำข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด

16,000. ราคาข้าวพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว เมื่อเทียบกับสองสัปดาห์ก่อนหน้านี้ซึ่งราคาอยู่ที่ 13,000 รูเปียต่อกก. ในขณะที่ข้าวคุณภาพต่ำราคา 11,500 รูเปียต่อกก. ราคาสูงขึ้นจากเดือนก่อนซึ่งขายเพียง กก.ละ 8,000

อย่างไรก็ตาม ยังไม่สามารถระบุถึงสาเหตุที่ข้าวราคาปรับตัวสูงขึ้น “ราคาข้าวยังคงแพงและยังไม่ลดลงจนถึงตอนนี้ แต่ผมไม่รู้ว่าอะไรเป็นสาเหตุ แต่หวังว่าจะลดลงในไม่ช้า ” เขาบอกกับ Katadata.co.id ที่ตลาด Pondok Labu เมื่อวันอังคาร (28/2). อย่างไรก็ตาม การแจกจ่ายข้าวยังคงเป็นไปอย่างราบรื่น คลังสินค้าข้าวยังเพียงพอสำหรับการจัดจำหน่าย และมีการเพิ่มคลังสินค้าข้าวด้วยการนำเข้า

Abidzar หวังว่ารัฐบาลจะจัดการกับราคาข้าวที่เพิ่มสูงขึ้นได้ เนื่องจากลูกค้าจำนวนมากคัดค้านและแสดงความคิดเห็นเรื่องราคาข้าวที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้ขายข้าวกล่าวว่า เขาเอากำไรเพียงเล็กน้อยเพื่อไม่ให้ราคาข้าวที่ขายแพงขึ้น “ผมได้กำไรเพียงเล็กน้อย ประมาณ 800 ถึง 1,000 รูเปีย/กก. เพราะซื้อข้าวกับตัวแทนราคาก็แพงแล้ว ถ้าบวกกำไรมาก ราคาก็จะยิ่งแพงขึ้นอีก” เขากล่าว .

คลังสินค้าใกล้หมดแล้ว

Zulkifli Rasyid ประธานสหกรณ์ตลาดข้าว Cipinang กล่าวว่า ราคาข้าวคุณภาพปานกลางในตลาดสูงถึง 15,000 รูเปียต่อกิโลกรัม เพราะจำนวนข้าวในคลังสินค้าต่ำมาก Zulkifli กล่าวกับ Katadata.co.id ที่ตลาดข้าวกลาง Cipinang เมื่อวันศุกร์ (24/2) อีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ราคาข้าวพุ่งสูงขึ้น โดยเฉพาะข้าวคุณภาพปานกลาง เนื่องจากอุปทานข้าวจากปริมาณที่ไม่ได้รวมอยู่ในตลาดข้าวกลาง Cipinang ทำให้ผู้ค้ารายอื่นประสบปัญหาในการเข้าถึงคลังสินค้าข้าว

นอกจากนี้ ปัจจัยทางด้านสภาพอากาศที่เลวร้าย ทำให้ชาวนาประสบปัญหาในการเก็บเกี่ยว อย่างไรก็ตาม ขณะนี้มีชาวนาหลายรายที่เริ่มเก็บเกี่ยวแล้ว ทำให้เขามั่นใจว่าราคาข้าวโดยรวมทั้งคุณภาพปานกลางถึงคุณภาพเยี่ยมในเดือนมีนาคม 2566 จะลดลง

ธนาคารโลกประเมินว่า การที่ราคาข้าวของอินโดนีเซียสูงเป็นผลจากนโยบายของรัฐบาลที่จำกัดการค้าผ่านภาษีนำเข้า การผูกขาดการนำเข้าโดยรัฐวิสาหกิจ และการดำเนินการอื่นๆ ที่ไม่ใช่ภาษี รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ได้แก่ การกำหนดราคาซื้อขั้นต่ำ การขาดการลงทุนระยะยาวเพื่อการวิจัยและพัฒนาภาคการเกษตร ตลอดจนการขาดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการเกษตร

วิเคราะห์ผลกระทบ โอกาส/แนวทางการปรับตัวของภาครัฐ/ภาคเอกชน/ผู้ประกอบการไทย

เมื่อต้นเดือนธันวาคม 2565 รัฐบาลอินโดนีเซียประกาศว่าจำเป็นต้องมีการนำเข้าข้าวจำนวน 500,000 ตันเพื่อรักษาระดับปริมาณข้าวสำรองของ Bulog ให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสม โดยมีการนำเข้าข้าวมาในช่วงปลายเดือนธันวาคม 2565 ถึงกุมภาพันธ์ 2566 ท่ามกลางความกังวลว่าจะทำให้ราคาข้าวในประเทศตกต่ำเนื่องจากช่วงการนำเข้าข้าว ใกล้เคียงกับช่วงที่ผลผลิตภายในประเทศกำลังจะเก็บเกี่ยว

อย่างไรก็ตามตั้งแต่ต้นปี 2566 ถึงปัจจุบัน ราคาข้าวภายในประเทศอินโดนีเซียกลับมีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่องซึ่งสร้างความกังวลแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องเนื่องจากราคาที่สูงเกินปกติกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชน อย่างไรก็ตามนโยบายการนำเข้าข้าวของรัฐบาลอินโดนีเซียทำให้ข้าวเต็มเมล็ดของไทย สามารถส่งมายังอินโดนีเซียอีกครั้งหลังจากก่อนหน้านี้อินโดนีเซียนำเข้าเฉพาะข้าวหักสำหรับอุตสาหกรรมอาหารเป็นหลัก